

สรุปข่าวประจำวัน 1-7 กุมภาพันธ์ 2566

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ คาดส่งออกไทยไตรมาส 1 ปี'66 ติดลบ 3-5%

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ คาดการส่งออกไทยไตรมาส 1 ปี 2566 มีโอกาสติดลบ 3-5% ก่อนฟื้นตัวกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 2 ทั้งปี มองการส่งออกโต 1-2% พร้อมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าเงินบาท ดอกเบี้ย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท. คาดการณ์การส่งออกรวมทั้งปี 2566 เติบโตระหว่าง 1-2% โดยมีปัจจัยบวกค่าระวางเรือปรับตัวลดลง การส่งออกสินค้าอาหาร เกษตรยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยเสี่ยงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ขณะที่ การส่งออกของไทยในไตรมาสแรกของปี อาจเติบโตน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าจะติดลบ 3-5% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และแม้ว่าการส่งออกในเดือนมกราคม 2566 จะขยายตัวได้ดีกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนก็ตาม

“เดือนมกราคมน่าจะส่งออกไปสัก 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 3-5% แต่ไตรมาสแรกของปีคาดว่า ได้ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 3-5% เพราะเติบโตน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ไตรมาสสองจะเริ่มฟื้นตัวกลับมา ตามทิศทางเศรษฐกิจของจีน”

สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออก เช่น ปริมาณสินค้าคงคลังของคู่ค้ายังคงทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้คู่ค้าชะลอคำสั่งซื้อสินค้า ต้นทุนการผลิตยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ และจำเป็นต้องส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภค (Consumer)

สถานการณ์ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ส่งออกสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาต่อประเทศคู่ค้าและคู่แข่งที่มีค่าเงินอ่อนกว่าไทย และราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ คาดราคาจะอยู่ที่ระดับ 80-90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การส่งออกเติบโต สรท. ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ความผันผวนเร็วเกินกว่าประเทศคู่ค้าสำคัญ ทบทวนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ SMEs ในซัพพลายเชนการส่งออกที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวควบคู่กัน

อีกทั้งขอให้ภาครัฐควบคุมหรือปรับขึ้นค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT) ในภาคการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงพิจารณามาตรการสนับสนุน เพื่ออุดหนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่น มาตรการทางภาษี ลดหย่อนภาษี ในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกอื่นทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar), พลังงานหมุนเวียน (Renewable) และพลังงานชีวมวล (Biomass) เป็นต้น

และขอให้คณะกรรมการไตรภาคีพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่แท้จริง และเร่งผลักดันกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ให้บรรลุผลโดยเร็ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เคาะส่วนต่างงวดที่ 17 ชดเชยแค่หอมมะลินอกพื้นที่ อีก 3 ทะลุเพดาน หอมมะลิจบกุด

“พาณิชย์” เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 จ่ายชดเชยแค่ “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ส่วนอีก 4 ชนิดไม่ต้องจ่าย เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ราคาทะลุเพดานประกัน เผยแนวโน้มราคาข้าวยังดีขึ้นต่อเนื่อง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 17 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 ม.ค.-3 ก.พ.2566 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพียง 1 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่าย เพราะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,658.81 บาท ชดเชยตันละ 341.19 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,459.04 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,150.26 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,040.01 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 10,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,555.44 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีการคำนวณส่วนต่าง เพราะสิ้นสุดฤดูกาล

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ก.พ.2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน 4,678 ครัวเรือน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่ 17 สูงกว่าราคาประกันรายได้เกือบทุกชนิดข้าว มีเพียงข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ที่ราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ โดยแนวโน้มเชื่อว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เพราะยังมีคำสั่งซื้อส่งออกที่อยู่ระหว่างส่งมอบ ทำให้มีการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น แต่ต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าในช่วงนี้ ที่จะมีผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าว

สำหรับโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางในช่วงที่เก็บเกี่ยวมาก ธ.ก.ส. ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการประมาณ 2 ล้านตัน มีการจ่ายค่าฝากเก็บ ต้นละ 1,500 บาท จ่ายไปแล้วประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ส่วนของการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพันบาท) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 4.62 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,859.73 ล้านบาท ขณะที่การจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 1-16 จ่ายแล้วจำนวน 2.59 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,845.40 ล้านบาท

“กรมฯ จะเพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าทำข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569” นายอุดมกล่าว

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ รับปีกระต่าย ประกาศสานต่อโครงการดีๆ ของสมาคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนเพื่อนผู้ประกอบการข้าวถุง มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ประจำปี 2566-2567 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายยงยุทธ พงกษัณหาดำรง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

นายธีรินทร์ ธีญญวัฒน์กุล อุปนายกสมาคม

นายวิฑูร หวังหลี่ อุปนายกสมาคม

นางสาวพิมพ์รัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล เทรย์ญญิกสมาคม

นางสาวกรองทิพย์ ธนาถาวรลาภ เลขาธิการสมาคม

นางสาวธินิดา นิธินันท์ศุภกิจ รองเลขาธิการสมาคม

นายถาวร ทองพิทักษ์ถาวร ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

นางสาวชฎานิศ ธีญญวัฒน์กุล ปฏิคม

ดร.ระพีพัชฌ์ ธนถาวรกิตติ กรรมการ

นายกวิภพ พัฒผล กรรมการ

นางวิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ

นางนิราวัลย์ โมริ กรรมการ

นายบุญทริก ตติยไพบูลย์ กรรมการ

โดยกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประกาศเชิญชวนเพื่อนๆ ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมัครเป็นสมาชิกฯ มาเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ ที่มีความผูกพันแน่นแฟ้น ประหนึ่งครอบครัวเดียวกัน ร่วมพลังกันทำโครงการดีๆ แก่ผู้บริโภคและประเทศชาติ ซึ่งสมาชิกของสมาคมจะมีสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ได้รับข่าวสารทางการตลาดข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างรวดเร็วก่อนใคร ได้รับความรู้ และเทคนิคดีๆ ของเพื่อนสมาชิกมาพูดคุย และแบ่งปัน เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาข้าวถุงของเพื่อนสมาชิก อีกทั้ง การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ยังมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่รออยู่อีกมากมาย ที่ทางคณะกรรมการชุดใหม่จะทำโครงการเพิ่มเติมออกมาเร็วๆ นี้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้แก่เพื่อนสมาชิกฯ ทุกราย ร่วมกันเติบโต ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

และยังประกาศสานต่อโครงการที่ดี ของสมาคมฯ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ“อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง เพราะคนส่วนใหญ่มีความคิดว่าการกินข้าวจะทำให้อ้วน จึงเลือกที่จะไม่กินข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะจะเกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โครงการดังกล่าวจึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยโดยรวม และยังเป็น การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวนาไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพ และอีกโครงการที่สมาคมต้องร่วมพลังร่วมกันส่งเสริม คือ การใช้เครื่องหมายรูปพนมมือ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดี และที่สำคัญเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังถือเป็นธรรมาภิบาลสำคัญที่ผู้ประกอบการข้าวถุงทุกรายต้องให้ความสำคัญ ร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวถุงไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

ทางสมาคมฯ จะร่วมกันผลักดันโครงการดี ๆ อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกฯ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และสุขภาพที่ดีของคนไทยเป็นสำคัญ เราจะร่วมกันในทุกภาคส่วนของเพื่อนสมาชิกฯ เพื่อรวมพลังกันทำโครงการต่างๆ ให้ดีที่สุดในทุกส่วน ส่งเสริม และร่วมกันรักษามาตรฐานข้าวไทยเป็นสำคัญ เพื่อให้ข้าวไทย มีความยิ่งใหญ่ อย่างยั่งยืน ไม่แพ้ชาติใดในเวทีโลก

ที่มา www.thaipr.net

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะการค้าข้าวอยู่ระดับทรงตัว หลังจากที่ผ่านมาช่วงเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet) ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 445-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในตลาดยังคงมีปริมาณค่อนข้างต่ำ ขณะที่ผู้ส่งออกต่างเร่งหาซื้อข้าวเพื่อเตรียมไว้สำหรับสัญญาส่งมอบฉบับใหม่

ข้อมูลเบื้องต้นในช่วงเดือนมกราคม 2566 มีการส่งออกข้าวประมาณ 400,000 ตัน ลดลงประมาณ 20.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566 มีเรือเข้าเทียบท่าเรือของเวียดนามจำนวน 35 ลำ เพื่อรับมอบข้าวทุกชนิดประมาณ 197,230 ตัน โดย 29 ลำ เข้าเทียบท่าเรือโฮจิมินห์ และ 6 ลำ ที่ท่าเรือ My Thoi โดยข้าวถูกส่งไปยังมีปลายทางที่ฟิลิปปินส์รวม 96,430 ตัน และอินโดนีเซียรวม 100,800 ตัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (the Vietnam Food Association; VFA) คาดการณ์การส่งออกข้าวของประเทศปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่ผันผวน ทำให้ความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมกราคมปีนี้เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 226,000 ตัน มูลค่ากว่า 115 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสายพันธุ์ข้าวในเวียดนามมากกว่า 80% เป็นข้าวหอมคุณภาพสูง ซึ่งถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่เพิ่มมูลค่าและการเข้าถึงตลาดต่างๆของเวียดนาม โดยเวียดนามมีการส่งออกข้าวหอมพันธุ์ ST24 และ ST25 ไปยังตลาดตะวันออกกลาง ในระดับราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะเดียวกัน ราคาส่งออกข้าวเวียดนามยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและกลับสู่ระดับเคยสูงสุด ในปี 2562 ตามความต้องการข้าวสำรองที่เพิ่มขึ้นจากหลากหลายประเทศด้วย นอกจากนี้ เวียดนามยังจะใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ทำไว้กับหลายประเทศเพื่อขยายการส่งออกข้าวของเวียดนามด้วย โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม (the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)) ซึ่งช่วยให้เวียดนามสามารถแข่งขันกับข้าวจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาในตลาดสหภาพยุโรปได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เวียดนามเสียเปรียบทั้งสองประเทศซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากสหภาพยุโรปมาหลายปี

จากรายงานโดยกลุ่มนักวิเคราะห์ที่แผนกหลักทรัพย์ (BIDV Securities Company (BSC)) ของธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเวียดนาม ระบุว่า สภาพอากาศอันแปรปรวนในหลายประเทศอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานอาหารโลก ซึ่งกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากจีน และลดการส่งออกจากกลุ่มประเทศผู้ปลูกข้าวรายใหญ่อย่างอินเดียและปากีสถาน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)) กำหนดแผนการผลิตข้าวคุณภาพสูงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (The Mekong Delta) ให้ได้ประมาณ 7.7 ล้านตันต่อปี บนพื้นที่ประมาณ 6.25 ล้านไร่ ภายในปี 2030 โดยกระทรวงได้เรียกร้องให้จังหวัดต่างๆในพื้นที่ร่วมมือกันผลิตข้าวให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

ทั้งนี้ ตามแผนที่วางไว้ภายในปี 2025 พื้นที่เพาะปลูกข้าวคุณภาพสูงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำหนดไว้ที่ประมาณ 3.125 ล้านไร่ และได้ผลผลิตประมาณ 3.8 ล้านตัน โดยกำหนดเป้าหมายให้เกษตรกรมีกำไรประมาณ 35% ในขณะที่จะต้องลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และการใช้น้ำลงอย่างประมาณ 30%

กระทรวงฯ ตั้งเป้าพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 80% ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (the Good Agricultural Practices; GAP) เกษตรกรประมาณ 20% สามารถใช้เทคโนโลยีในการทำนา และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตรประมาณ 10% ซึ่งแผนดังกล่าวยังรวมถึงหลักเกณฑ์สำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและข้อกำหนดสำหรับสหกรณ์ที่ต้องการเข้าร่วมด้วย

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodia Rice Federation; CRF) ตั้งเป้าหมายไว้สูงที่จะส่งออกข้าวสารอย่างน้อย 1 ล้านตันภายในปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับตัวเลขการส่งออกในปี 2565 และในปี 2566 กัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวสารให้ได้ 750,000 ตัน เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออก 637,004 ตันในปี 2565

นาย Chan Sokkheang ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กล่าวว่า สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา กำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ 2 ข้อ คือ ภายในปี 2566 จะเพิ่มการส่งออกเป็น 750,000 ตัน และแตะ 1 ล้านตันภายในปี 2568 นอกจากนี้ CRF ยังตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมธุรกิจข้าวที่ทำกำไรได้ ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย

สมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) จะยังคงร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ the Ministry of Commerce ผ่านบริษัท Green Trade เพื่อเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ และขยายศักยภาพทางการตลาดด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในตะวันออกกลางและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ CRF จะยังคงเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มการส่งออกข้าวสารไปยังประเทศจีนให้มากกว่าโควตาที่กำหนดไว้ที่ 400,000 ตันในปีนี้

ในปี 2565 กัมพูชาส่งออกข้าวสารจำนวน 637,004 ตันไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 3.2% จาก 617,069 ตันในปีก่อนหน้า สร้างรายได้ประมาณ 414 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการส่งออกสินค้าไปยัง 59 ประเทศและภูมิภาคในปีที่แล้ว โดยจีนยังคงเป็นผู้ซื้อข้าวสารรายใหญ่อันดับหนึ่งของกัมพูชา และพันธุ์ข้าวที่ส่งออก ได้แก่ ข้าวหอมระดับพรีเมียม ข้าวหอม ข้าวขาวเมล็ดยาว ข้าวหนึ่ง ข้าวอินทรีย์ และข้าวเหนียว

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา รายงานว่า นาย Alfredo Pascual รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (DTI) ได้พบกับคณะผู้แทนการค้ากัมพูชา นำโดยนาย Chan Sokty ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Green Trade ซึ่งเป็นคู่ค้ากับ Philippine International Trading Corp. (PITC)

หน่วยงานภายใต้ DTI และนาย Okhna Chan Sokheang ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา โดยได้หารือถึงโอกาสในการส่งออกข้าวมายังฟิลิปปินส์ในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลระหว่าง Green Trade และ PITC ซึ่งจะเสนอขายในราคาถูกกว่าแหล่งอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้แทนการค้ากัมพูชาระบุว่า สามารถให้คำมั่นที่จะจัดหาข้าวให้กับฟิลิปปินส์ได้ในปริมาณมากถึง 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับการนำเข้าที่ฟิลิปปินส์นำเข้าในปี 2565 เนื่องจากกัมพูชามีผลผลิตข้าวเกินกว่าความต้องการใช้ถึง 50% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด และต้องการที่จะขายตรงให้กับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงในยุโรปด้วย

ก่อนหน้านี้ นาย Joey Concepcion ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และผู้ก่อตั้ง Go Negosyo ของฟิลิปปินส์ระบุว่ากัมพูชาแสดงเจตจำนงที่จะส่งออกข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้สี (Unmilled Rice) ไปยังฟิลิปปินส์โดยตรง ซึ่งปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวเปลือก (Unmilled Rice) ปริมาณมากไปเวียดนาม จากนั้นมีการแปรรูปและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์มีการนำเข้าจากเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ดังนั้น การสั่งซื้อข้าวโดยตรงจากกัมพูชาอาจทำให้ราคาข้าวในตลาดท้องถิ่นลดลงได้

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา และ Oryza.com

อินโดนีเซีย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา รายงานว่า นาย Syahrul Yasin Limpo menyebut รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า การผลิตข้าวตลอดปี 2565 มีปริมาณสูงถึง 55.4 ล้านตัน ซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้ 54.56 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันในช่วงตลอดปี 2565 มีการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวสูงถึง 6.03 ล้านไร่

นาย Syahrul ได้แถลงในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการรัฐสภา เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2566 ว่าเป้าหมายการผลิตข้าวในปี 2566 อยู่ที่ปริมาณ 54.5 ล้านตัน ขณะที่ในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถผลิตข้าวได้ถึง 101.61% ของเป้าหมาย

นาย Syahrul กล่าวว่าความสำเร็จในการผลิตข้าวในปี 2565 เกิดขึ้นได้จากการทำงานอย่างหนักของทุกฝ่าย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เขายอมรับว่ามีความท้าทายด้านการเกษตรมากมายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ยังเป็นภัยคุกคามต่อวิกฤตอาหารและพลังงานของโลก อย่างไรก็ตาม นาย Syahrul กล่าวว่า การจัดหาอาหารเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะกรรมการรัฐสภา กล่าวว่ารัฐบาลยังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆ เกี่ยวกับข้อมูลในภาคเกษตร ตามที่รัฐบาลได้ตัดสินใจนำเข้าข้าว 500,000 ตัน ณ สิ้นปี 2565 เนื่องจากปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ รัฐบาลจึงต้องออกนโยบายนำเข้า ขณะที่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีความต้องการบริโภคทำให้เกิดปัญหาขึ้น และเมื่อผลผลิตออกมามันตลาดจะต้องดำเนินการอย่างไร และหากอินโดนีเซียสามารถผลิตได้เกินความต้องการทำไมต้องมีการนำเข้าข้าว

ด้านนาย Budi Waseso (บูวาส) ประธานอำนาจการ Bulog เปิดเผยว่าได้รับคำสั่งจากนาย Zulkifli Hasan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า ให้ยุติการนำเข้าข้าวภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566 โดยนาย Budi เปิดเผยว่าได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวจำนวน 5 แสนตัน ซึ่งข้าวจะมาถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้

อย่างไรก็ตาม ตนไม่ขัดข้องหากรัฐบาลต้องการยกเลิกสัญญา ซึ่งหากรัฐบาลต้องการยกเลิกการนำเข้าข้าวจริงก็ยินดีจะปฏิบัติตาม และไปเจรจากับคู่สัญญาในภายหลัง ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ปฏิเสธที่ Bulog นำเข้าข้าวล่าช้า

โดยกล่าวว่าปลายปี 2565 ที่ผ่านมาสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง ทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลานำเข้าแน่นอนได้ ซึ่งการกำหนดเวลาเรือขนข้าวเข้าท่าเรือขึ้นอยู่กับผู้นำเข้าข้าว

อย่างไรก็ตาม เขารับประกันว่าข้าวนำเข้าจะมาถึงในช่วงวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสัญญาจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพราะอินโดนีเซียจะเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหลักในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหากยังมีการนำเข้าข้าวเข้ามาในประเทศ เกรงว่าจะกระทบกับภาวะราคาข้าวของชวาที่เกี่ยวเกี่ยวได้

ก่อนหน้านี้ นาย Zulkifli Hasan รัฐมนตรีกระทรวงการค้าเน้นย้ำว่าการนำเข้าข้าวสามารถทำได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้เท่านั้น โดยนาย Zulhas ให้เหตุผลว่าอินโดนีเซียจะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวหลักในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช่วงดังกล่าว Bulog ต้องทำหน้าที่ดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยข้อมูลของสำนักงานอาหารแห่งชาติ (Bapanas) แจ้งว่าเป้าหมายปีนี้ที่ Bulog ต้องดูดซับผลผลิตข้าวภายในประเทศคือ 2.4 ล้านตัน

จากข้อมูลสถิติ Bulog สามารถนำเข้าข้าวระยะที่ 1 เมื่อปลายปี 2565 จำนวนเพียง 120,000 ตันจากเป้าหมาย 200,000 ตัน และ Bulog ได้รับมอบหมายให้นำเข้าข้าวให้ครบ 500,000 ตันในช่วงต้นปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของรัฐบาล (CBP) และลดราคาที่สูงขึ้นในตลาด

นอกจากนี้ นาย Budi Waseso (บูวาส) ประธานอำนวยการ Bulog ยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า การกระจายข้าวสำรองของรัฐบาล (CBP) ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาราคาข้าวที่สูงขึ้นได้ แม้ว่าจะมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาแล้วก็ตาม

โดยเขากล่าวว่า Bulog ได้การกระจายข้าวสำรองของรัฐบาล (CBP) ไปแล้วถึง 62,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงมาก แต่ความต้องการในตลาดสูงกว่าและสต็อกข้าวในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เขากล่าวว่าสต็อกที่ตลาดหลัก Cipinang Rice ปกติอยู่ที่ 36,000 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันตัวเลขต่ำกว่านั้นมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาข้าว

ทั้งนี้ สต็อก CBP ที่คลัง Bulog ปัจจุบันยังคงอยู่ที่ 715,000 ตัน โดย Bulog ได้รับมอบหมายให้นำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณสำรอง 200,000 ตันในระยะแรกในเดือนธันวาคม 2565 จากนั้นอีก 300,000 ตันสำหรับระยะที่สอง ในต้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม Bulog นำเข้าข้าวได้เพียง 120,000 ตันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

นาย Budi Waseso สัญญาว่าจะดำเนินการนำเข้าให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแจ้งว่าได้สั่งนำเข้าข้าวจำนวน 5 แสนตันแล้ว จากเวียดนาม ปากีสถาน เมียนมาร์และไทย ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 27,000 ตัน และข้าวหักจำนวน 3,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 15 สิงหาคม 2566

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-156.pdf)

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ทั้ง 6 ครั้งก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้รวม 9,075 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยรวม 3,913 ตัน (สัดส่วน 43.12% ของข้าวที่ประมูลได้) ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 2,965 ตัน และข้าวหัก 948 ตัน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 27,000 ตัน และข้าวหักจำนวน 3,000 ตัน ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นประมูลข้าวได้รวม 2,528 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 2,080 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าวจำนวน 488 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ดนั้น ประกอบด้วยข้าวจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 414 ตัน อินเดีย 1,054 ตัน ปากีสถาน 98 ตัน และไทย 514 ตัน ส่วนข้าวหัก/ปลายข้าว จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 100 ตัน จีน 100 ตัน และไทย 248 ตัน

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-87.pdf)
ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ได้ประกาศการประมูลข้าว (Announcement of bidding for purchase of TRQ rice (1st round) for 2023) เพื่อซื้อข้าวจำนวน 79,439 ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย และไทย ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown medium-grain rice) ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown short-grain rice) และข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled long-grain rice) โดยกำหนดส่งมอบในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2566

กำหนดวันลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และประมูลจริงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=43318>

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2023 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศจำนวน 4 ครั้ง ในเดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควตารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1.ประเทศจีน 157,195 ตัน 2.ประเทศสหรัฐอเมริกา 132,304 ตัน 3.ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4.ประเทศไทย 28,494 ตัน 5.ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควตา Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/download.action?attachId=101168>
ที่มา Oryza.com

จีน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุในรายงานว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) จะเริ่มการประมูลข้าวเก่าเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์อีกครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อหมุนเวียนข้าวเก่าออก จัดหาทางเลือกธัญพืช และบรรเทาราคาธัญพืชอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงขึ้น

โดยปริมาณข้าวสต็อกเก่าที่มีข่าวลือว่าจะเสนอขายอยู่ที่ประมาณ 18 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เสนอในปี 2564 และ 2565 ขณะที่แหล่งข่าวรายงานว่า ปริมาณสำรองข้าวเก่าในสต็อกลดน้อยลงในปีที่แล้ว เนื่องจากมีข้าวเก่าถูกประมูลออกไปในความพยายามที่จะคลายแรงกดดันต่อราคาข้าวโพดและนำสต็อกข้าวใหม่เข้ามาแทนที่

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม (ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านมา) เนื่องจากความต้องการข้าวจากผู้ซื้อต่างประเทศยังคงมีมาก ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณจำกัด โดยราคาข้าวขึ้น 5% อยู่ที่ระดับ 393-398 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 387-395 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า

วงการค้าระบุว่า ในปีนี้รัฐบาลได้เร่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกรและสามารถจัดหาข้าวได้มากเป็นประวัติการณ์ ทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปี 2565 พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่ารัฐบาลจะควบคุมการขายข้าวไปต่างประเทศ เนื่องจากผู้ซื้อยังคงซื้อข้าวจากอินเดียเนื่องจากราคาที่ต่ำกว่าประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ซึ่งการส่งออกมากเป็นประวัติการณ์นี้ เป็นผลมาจากประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกาได้เร่งนำเข้าข้าวในช่วงที่ข้าวสาลีและธัญพืชอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย

ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2565 รัฐบาลอินเดียได้ออกมาตรการห้ามส่งออกข้าวหักและเก็บภาษีส่งออกข้าวขาว (ยกเว้นข้าวหนึ่งและข้าวบาสมати) ในอัตรา 20% เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของลมมรสุมที่แปรปรวนที่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ระบุว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.5% จากปี 2564 เป็น 22.26 ล้านตัน หรือมากกว่าการส่งออกรวมกันของผู้ส่งออกข้าว 4 รายรองจากอินเดีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา โดยการส่งออกข้าวของอินเดียลดลงหลังจากรัฐบาลกำหนดมาตรการเก็บภาษีส่งออก แต่ก็สามารถฟื้นตัวในไม่ช้า โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2565 อินเดียสามารถส่งออกได้มากกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ในปี 2565 ปริมาณส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати (non-basmati rice) อยู่ที่ประมาณ 17.86 ล้านตัน ขณะที่ข้าวบาสมาติระดับพรีเมียม (premium basmati rice) อยู่ที่ประมาณ 4.4 ล้านตัน

โดยตลาดหลักของข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมати ได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกาและเอเชีย ในขณะที่ตลาดหลักของข้าวบาสมาติ ได้แก่ ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

นาย Nitin Gupta รองประธานฝ่ายธุรกิจข้าวของ Olam India กล่าวว่า การกำหนดภาษีส่งออกสำหรับข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นแต่ผู้ซื้อก็กลับมาซื้อในไม่ช้า เนื่องจากราคาข้าวของไทยและ

เวียดนามอยู่ในระดับราคาที่สูงกว่าอินเดีย ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การส่งออกของอินเดียจะยังคงแข็งแกร่งในปี 2566 นี้

ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า อินเดียเสนอขายข้าวขาว 25% ในราคาประมาณ 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่เวียดนามเสนอขายที่ราคาประมาณ 440 เหรียญสหรัฐ และไทยอยู่ที่ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ

ขณะที่นาย B.V. Krishna Rao ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (Rice Exporters Association of India) กล่าวว่าแม้จะมีการส่งออกที่สูงขึ้น แต่อินเดียก็มีสต็อกในประเทศเพียงพอ

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare (MOAFW)) รายงานว่า ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง หรือ Rabi crop ไปแล้วประมาณ 28.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 21.9 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฤดูการผลิตรอง หรือ Rabi crop ของอินเดีย จะเริ่มการหว่านเมล็ดในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

สำนักข่าว the Hindu Business Line รายงานว่า รัฐบาลบังคลาเทศได้ยกเลิกการนำเข้าข้าวหนึ่งจำนวน 200,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) จากหน่วยงานสหกรณ์ของอินเดีย 2 รายแล้ว โดยมีรายงานว่ารัฐบาลบังคลาเทศได้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวหลังจากเกิดความล่าช้าและมีการระงับการติดต่อกันไประยะหนึ่งซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่ารัฐบาลบังคลาเทศได้ดำเนินการคืนหลักประกัน (the bid bonds) ที่ยื่นโดยหน่วยงานสหกรณ์ของอินเดียทั้งสองแห่งหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากการประกวดราคานำเข้าข้าวทั่วไป (global rice import tender) ในราคาที่ต่ำกว่าข้าวที่จะซื้อจากหน่วยงานทั้งสองแห่ง ประกอบกับมีข่าวว่ารัฐบาลบังคลาเทศกำลังประสบปัญหาในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลบังคลาเทศอาจกำลังเดินผิดทางเนื่องจากความไม่เด็ดขาด ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกพุ่งขึ้น 10% ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาลกำลังมองหาข้าวจากแหล่งอื่นๆ แต่คู่แข่งหลักของอินเดียทั้งไทยและปากีสถานได้ตั้งราคาไว้สูงกว่าอินเดียประมาณ 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องในวงการกล่าวว่า รัฐบาลบังคลาเทศอาจจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นเมื่อต้องซื้อข้าวในตลาดทั่วไป หลังจากราคาข้าวหนึ่งในอินเดียเพิ่มขึ้นกว่า 30% ในเดือนนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า รัฐบาลบังคลาเทศจะจัดหาข้าวจากอินเดียผ่านสหพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperative Consumers Federation; NCCF) และ Kendriya Bhandar (National Cooperative Consumers Federation of India Ltd) จำนวน 200,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลง G2G ที่ราคา 433.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 433.50 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งกระทรวงอาหารของบังคลาเทศได้ออกหนังสือแสดงเจตจำนงในการซื้อข้าวรายละเอียด 100,000 ตัน จากสหกรณ์ทั้งสองแห่งก่อนที่จะกลับลำในภายหลัง

ในช่วงเวลาเดียวกัน ในการประกวดราคานำเข้าข้าวทั่วไป (global rice import tender) จำนวน 2 ครั้ง ปรากฏว่า บริษัท Bagadiya Brothers Private Limited ของอินเดียได้เสนอราคาการประมูลนำเข้าข้าวครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ธันวาคม 2565) ในราคาต่ำสุดที่ 393.9 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากผู้เข้าร่วมประมูล 4 ราย และบริษัท Agrocrop International Private Limited ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ได้เสนอราคาการประมูลนำเข้าข้าวครั้งที่ 3 (วันที่

27 ธันวาคม 2565) ในราคาต่ำสุดที่ 397.03 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากผู้เข้าร่วมประกวดราคา 3 ราย ซึ่งราคาที่ทั้งสองบริษัทเสนออยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่สหกรณ์ทั้งสองรายเสนอราคาถึง 35-40 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Prothomalo รายงานว่า รัฐบาลบังกลาเทศได้ตัดสินใจซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดีย จำนวน 300,000 ตัน โดยกระทรวงอาหาร (The Ministry of Food) จะนำเข้าข้าวโดยตรงจากรัฐบาลอินเดีย จำนวน 200,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) ส่วนที่เหลืออีก 100,000 ตัน จะนำเข้าผ่านการประกวดราคานำเข้าข้าวทั่วไป (global rice import tender)

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2565-31 มกราคม 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 549,172 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 478,013 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 118,103 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 116,712 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 431,068 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19.31% เมื่อเทียบกับจำนวน 361,301 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 217,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 203,039 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,998 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 มกราคม 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 90,827 ตัน ฝรั่งเศส 89,064 ตัน เนเธอร์แลนด์ 68,543 ตัน สเปน 45,857 ตัน บัลแกเรีย 39,335 ตัน โปแลนด์ 39,210 ตัน เบลเยียม 35,905 ตัน โปรตุเกส 29,244 ตัน เยอรมนี 27,389 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,669 ตัน โรมาเนีย 18,789 ตัน สวีเดน 11,640 ตัน สโลวาเกีย 7,167 ตัน ลิทัวเนีย 4,842 ตัน เดนมาร์ก 4,255 ตัน ฮังการี 4,022 ตัน ไอร์แลนด์ 3,040 ตัน ออสเตรีย 2,981 ตัน ไชปรัส 2,219 ตัน ฟินแลนด์ 2,079 ตัน มอลต้า 1,388 ตัน ลัตเวีย 691 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-29 มกราคม 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากจีน จำนวน 37,441 ตัน เพิ่มขึ้น 137.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 29,685 ตัน ลดลง 55.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 21,045 ตัน ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 20,419 ตัน เพิ่มขึ้น 118.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 9,943 ตัน เพิ่มขึ้น 36.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 110,073 ตัน เพิ่มขึ้น 49.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 71,448 ตัน เพิ่มขึ้น 37.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 55,850 ตัน ลดลง 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 33,917 ตัน เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 28,607 ตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 133,743 ตัน ลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 37,129 ตัน เพิ่มขึ้น 355.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 13,074 ตัน เพิ่มขึ้น 1,588.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 10,968 ตัน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 7,010 ตัน ลดลง 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-29 มกราคม 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น บัลแกเรีย 37,477 ตัน เนเธอร์แลนด์ 25,371 ตัน โปรตุเกส 23,580 ตัน สเปน 21,859 ตัน เบลเยียม 16,899 ตัน อิตาลี 16,076 ตัน ฝรั่งเศส 8,228 ตัน โปแลนด์ 2,274 ตัน เยอรมนี 1,479 ตัน เดนมาร์ก 882 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 76,478 ตัน เนเธอร์แลนด์ 56,040 ตัน อิตาลี 35,282 ตัน โปแลนด์ 27,964 ตัน เบลเยียม 27,133 ตัน เยอรมนี 19,183 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,625 ตัน โรมาเนีย (RO) 16,495 ตัน สเปน 13,768 ตัน สวีเดน 10,726 ตัน สโลวีเนีย (SI) 6,877 ตัน บัลแกเรีย 5,601 ตัน กรีซ (EL) 4,536 ตัน โปรตุเกส 4,496 ตัน ลิทัวเนีย 3,851 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 3,461 ตัน ฮังการี 2,946 ตัน เดนมาร์ก 3,039 ตัน ออสเตรีย 1,955 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 151,686 ตัน เนเธอร์แลนด์ 30,614 ตัน ฝรั่งเศส 11,088 ตัน สเปน 10,197 ตัน โปรตุเกส 6,911 ตัน โปแลนด์ 2,525 ตัน อิตาลี 1,845 ตัน ลิทัวเนีย 1,150 ตัน เยอรมนี 929 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-29 มกราคม 2566 เช่น อิตาลี 50,625 ตัน สเปน 19,335 ตัน เบลเยียม 11,317 ตัน กรีซ (EL) 10,273 ตัน บัลแกเรีย 8,821 ตัน เนเธอร์แลนด์ 6,633 ตัน โปรตุเกส 6,343 ตัน ลิทัวเนีย 3,462 ตัน เยอรมนี 1,117 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,023 ตัน โปแลนด์ 1,004 ตัน โรมาเนีย 994 ตัน ฝรั่งเศส 955 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 2,401 ตัน เบลเยียม 1,218 ตัน อิตาลี 1,229 ตัน กรีซ (EL) 582 ตัน โปรตุเกส 454 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

เว็บไซต์ farmprogress.com ของสหรัฐฯ รายงานว่า บริษัท Al Awees ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ควบคุมการจัดซื้ออาหารส่วนใหญ่ให้กับรัฐบาลอิรักในปี 2564 ได้มีการซื้อข้าวจากสหรัฐฯ 2 ครั้ง ปริมาณ 44,000 ตันต่อราย ในปีปฏิทิน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งข้าวจำนวน 88,000 ตันอาจดูเหมือนไม่มาก เนื่องจากคาดว่า การส่งออกข้าวของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตันในปีการตลาด 2565-26 แต่การขายข้าวให้อิรักถือเป็นสัญญาณที่มีความสำคัญมากกว่าจำนวนจริง

ทั้งนี้ มีการตั้งคำถามว่าบริษัท Al Awees จะปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ทำไว้ในปี 2022-23 ที่ลงนามโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและอิรักที่เรียกร้องให้อิรักซื้อข้าวจากสหรัฐฯ จำนวน 200,000 ตันหรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้นการซื้อข้าวครั้งแรกของบริษัท Al Awees ในช่วงฤดูร้อนปี 2564 มาจากอูรุกวัย

อิรักเคยเป็นตลาดสำคัญของข้าวสหรัฐฯ แต่การค้าข้าวระหว่างสองประเทศถูกจำกัดจนไม่มีเลยในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งตามปกติแล้วอิรักจะนำเข้าข้าวเกือบ 90% ของความต้องการบริโภคในประเทศ และการซื้อข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำเข้าข้าวของอิรักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.1-1.2 ล้านตัน แต่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นปีละเกือบ 2 ล้านตัน

ด้านการผลิตข้าวของอิรักมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 120,000 ตัน เป็น 250,000 ตัน ในปีที่ผ่านมา แต่การบริโภคข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านตัน เป็น 1.7 ล้านเมตริกตันในปี 2565 เนื่องจากอิรักมีการดำเนินการระบบการแจกจ่ายสาธารณะ โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ข้าว น้ำมัน แป้งสาลี น้ำตาล และนม ซึ่งเกือบ 90% ของครัวเรือนชาวอิรักได้รับบัตรปันส่วนสำหรับสินค้าอาหารที่ได้รับการอุดหนุน โดยปริมาณข้าวในบัตรปันส่วนเหล่านี้เพิ่มขึ้นจาก 12 กิโลกรัมต่อคน เป็น 33 กิโลกรัมต่อคนในปี 2565

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2563-2565 อินเดียและไทยมีสัดส่วนการนำเข้าข้าวจำนวนมากของอิรัก เนื่องจากราคาข้าวในสองประเทศนี้ต่ำกว่าราคาข้าวสหรัฐฯ ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการอุดหนุนด้านข้าวของรัฐบาลของอินเดียและไทย

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ farmprogress.com รายงานว่า ในขณะนี้ความเหลื่อมล้ำด้านราคามีบทบาทต่อแนวโน้มการส่งออกของสหรัฐฯ ไปทั่วโลกที่ลดลง โดยในเดือนมกราคม 2566 หน่วยงาน Economic Research Service ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับลดการคาดการณ์สำหรับการส่งออกข้าวทั้งหมดในปี 2565/66 ของสหรัฐฯ ลงเหลือ ประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีการตลาด 2528/29 ซึ่งการปรับลดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณการขายและการจัดส่งจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

สำหรับการคาดการณ์การส่งออกข้าวเปลือกของสหรัฐฯ ลดลงอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านตัน ขณะที่การนำเข้าข้าวเปลือกคาดว่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วเกือบ 19% และต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีการตลาด 2543/44 ทั้งนี้ สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งในแถบอเมริกาใต้ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะในเม็กซิโก ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวเปลือกอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับตลาดในอเมริกากลางหลายประเทศ

การส่งออกข้าวสารของสหรัฐฯ ในปี 2565/66 ยังคงคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 2.3 ล้านตัน ต่ำกว่าปีก่อนหน้าเกือบ 15% และน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2508/09 ซึ่งการขายข้าวของสหรัฐฯ นั้นจบจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีปลายทาง ได้แก่ เฮติ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับข้าวสารเมล็ดยาวของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับข้าวสารเมล็ดสั้นและเมล็ดยาวของสหรัฐฯ ปรากฏว่ามียอดขายต่ำกว่าปีก่อนหน้ามาก

ขณะที่สมาคมผู้ผลิตข้าวแห่งสหรัฐฯ (the U.S. Rice Producers Association) รายงานว่า การส่งออกข้าวของสหรัฐฯ ไปยังเม็กซิโกลดลงประมาณ 100,000 ตันต่อปีในช่วง 2 ปีครั้งที่ผ่านๆ มา โดยในปี 2564 สหรัฐฯ ส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกประมาณ 765,000 ตัน ในปี 2565 มีปริมาณ 625,000 ตัน และ ณ เดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ประมาณ 373,000 ตัน โดยในขณะนี้ ตลาดเม็กซิโกคิดเป็น 60% ของการส่งออกข้าวเปลือกของบราซิล ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ คาดว่าบราซิลจะสามารถส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกได้ประมาณ 900,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*